

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ข่าวเด่นในฉบับ

- ✍️ สวจ. เตรียมจัดพิบูลสงครามวิจัย ๒๓-๒๔ มี.ค. นี้
- ✍️ มรพส. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐแก้ปัญหาภัยแล้ง
- ✍️ สศว. เตรียมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติยศ ๒๑ มี.ค.
- ✍️ รับสมัคร พม. เข้าประเมินแต่งตั้งผู้ตำแหน่งที่สูงขึ้น
- ✍️ เชิญชวนให้ความช่วยเหลือ นศ.ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักวิจัย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” หัวข้อ thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ศกนี้

BUSS ยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของแผ่นดินไทย”
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
เสวนา หัวข้อ “มุมมองและประสบการณ์การทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การประชุมนวัตกรรมระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
THAILAND 4.0
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยในท้องถิ่นและภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ, เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมในประเทศ, สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้มีการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเสวนา, การบรรยายพิเศษ, การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย, การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, นิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในงานมีพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ, การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของแผ่นดินไทย” โดย ศ.ดร. (พิเศษ) ลลิต กอนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (มูลนิธิชัยพัฒนา) และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ

ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) เป็นกำลังของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกขั้นทุกอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

(ต่อจากหน้า ๑)

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)) การเสวนา หัวข้อ “มุมมองและประสบการณ์การทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย **ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร** (ประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ), **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์** (อธิการบดี มรพส.), **รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ** (ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ), **ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์** (ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้ดำเนินรายการ **ผศ.ดร.บัญญัติ ศรีสมบัติ, ดร.จิตติริน ลายลักษณ์** นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย สู่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย **ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์** (ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทช.) จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรพส. ร่วมประชุมเตรียมแผนป้องกันภัยแล้งมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน



เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรพส. ร่วมประชุมเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยการดำเนินงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ทำการแจ้งแนวทางในการวางแผนงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในฤดูร้อนที่จะเข้ามาถึง ซึ่ง มรพส. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสนองตอบนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล พร้อมนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ โดยให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

สทว. เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ปี ๖๐ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ด้านศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดประโยชน์และได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานศรีสุชนาภกรรมลำนานาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวงจันทร์ โดยเรียนเชิญ **นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** เป็นประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในการรับมอบประกาศเกียรติคุณ “**ผู้สนับสนุนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม**” ในพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี ๒๕๖๐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กองบริหารงานบุคคล มรพส. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นแก่บุคลากรสายสนับสนุน เป็นห้องประชุมสโกลบ ชั้น ๑ กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งจัดอบรมในวันนี้ (๒๐ มี.ค.) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

มรพส. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ ๑๔ อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์สงคราม ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ จำนวน ๑๔ อัตรา ดังต่อไปนี้

สังกัดคณะครุศาสตร์ ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งนักเทคนิคสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สังกัดโครงการจัดตั้งกองคลัง ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งนักวิชาการการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์เป็นเลิศด้านกีฬา ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ๓ อัตรา	:	ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สังกัดกองบริหารงานบุคคล ๓ อัตรา	:	ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ
สังกัดกองนโยบายและแผน ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ อัตรา	:	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ http://personal.psu.ac.th/form_02.php ยื่นเอกสารให้ครบถ้วนระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ในวันเวลาราชการ) ณ งานกำหนดตำแหน่งฯ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรพส. มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศให้เสนอผลงานรอบต่อไป ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงานอธิการบดี มรพส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากรกองกลาง ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองและองค์กร ณ โรงแรมระยองชาเลต์ จังหวัดระยอง นำโดย นางเพ็ญศรี มีพูน ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรสังกัดกองกลาง ซึ่งมีประมุขวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคด้านการดำเนินงาน ร่วมกันถกผลึกความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนได้รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ทั้งนี้ จะมีการจัดโครงการดังกล่าว รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ทัพนักกีฬาบุคลากร-เจ้าหน้าที่ มรพส. พร้อมสู้การแข่งขัน “ฟิงคนครเกมส์”
เพื่อเชื่อมสามัคคีกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่ มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ๑๕ - ๑๗ พ.ค. นี้
สมาชิก สพง. สนใจสมัครเป็นนักกีฬาได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อชิงชัยเจ้าเหรียญทอง

นางสาวปวีริศา เกษมสุข นายกสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า จากการเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๘ “ฟิงคนครเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ นั้น เจ้าภาพได้กำหนดการแข่งขันและจัดฉากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบ่งเป็น ๖ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ๑๑ คน / วอลเลย์บอลชาย - หญิง / เซปักตะกร้อชาย / แฮนด์บอลหญิง / เปตอง / กีฬาพื้นบ้าน และมีกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตดอยสุเทพ อีก ๑ รายการ ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทุกคน ไม่จำกัดเพศ อายุ และคุณสมบัติจักรยาน แต่ผู้เข้าร่วมต้องนำจักรยานไปเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยตนเอง

ในการนี้ จึงขอเชิญสมาชิก สพง.ทุกท่าน ที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ลงชื่อได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ซึ่ง สพง. ได้นำส่งหนังสือสำรวจและขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานไปตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรอกข้อมูล ชื่อ / การเดินทาง / กีฬาที่ลงแข่งขัน / หมายเลขโทรศัพท์ ส่งกลับไปยัง **คุณนุชสรฯ พุ่มยิ้ม** ห้องสวัสดิการ อาคารที่ปรึกษา ชั้น ๑ ภายใน **วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐** เพื่อจะได้ดำเนินการสรุปจำนวนผู้เข้าร่วม การขออนุมัติงบประมาณขออนุมัติไปราชการ และวางแผนเรื่องการเดินทางต่อไป



เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มรพส. ให้ความช่วยเหลือนางสาวปวีณา แสงมิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งประสบเหตุ **บ้านพักอาศัยเกิดอัคคีภัย** หมดทั้งหลังได้รับความเดือดร้อนทั้งครอบครัว เชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค โดยส่งความช่วยเหลือได้ที่ผู้ปกครองของนักศึกษา คือ **นางประมวล แสงมิ่ง ๒๐๘ หมู่ ๘ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๔๐** หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธกส. สาขาวังโป่ง ชื่อบัญชี **นางประมวล แสงมิ่ง เลขบัญชี ๐๑๔๐๒๒๕๗๓๙๓๔** หรือโทรติดต่อ **๐๘ - ๓๖๒๑ - ๖๑๕๗**

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
166 หมู่ 5 ต.พลาตพูนพด อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕526-7000 / แฟกซ์ ๐-๕526๗-1๐8
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com